



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานทะเบียนและกฎหมาย โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd\_rlo@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๑๕/ ๓๑๘๗ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดหลักประกันเงินกู้และการจัดสวัสดิการของสหกรณ์

เรียน สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒

ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๒๑๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดหลักประกันเงินกู้และการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ โดยขอให้สหกรณ์จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบว่ามีสหกรณ์ในความรับผิดชอบที่กำหนดหลักประกันเงินกู้หรือจัดสวัสดิการที่ขัดต่อกฎหมายอื่น จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ยุติการดำเนินการดังกล่าว หากพบว่าสหกรณ์ยังฝ่าฝืนให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป นั้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกลุ่มบุคคลใช้ชื่อสหกรณ์ดำเนินกิจการในลักษณะสมาคมฉาบฉวย มีการรับสมัครสมาชิก เรียกเก็บเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เอง โดยมีได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฉาบฉวยตามพระราชบัญญัติการฉาบฉวย พ.ศ. ๒๕๔๕ และมีการปฏิเสธการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิตตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ ส่งผลให้ทายาทผู้เสียชีวิตได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพื่อเป็นการกำกับดูแลสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงให้ท่านในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าสหกรณ์กำหนดหลักประกันเงินกู้และการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ที่ขัดต่อกฎหมาย ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๒๑๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดหลักประกันเงินกู้และการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ โดยเคร่งครัด

๒. กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกลุ่มบุคคลใช้ชื่อสหกรณ์ดำเนินกิจการในลักษณะสมาคมฉาบฉวย โดยมีได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฉาบฉวยตามพระราชบัญญัติการฉาบฉวย พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แจ้งหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับตามพระราชบัญญัติการฉาบฉวย พ.ศ. ๒๕๔๕ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์